



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๐๒ ต่อ ๑๕๔
ที่ ทส ๐๙๒๕.๘/ ๔๗๙๖ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ในการเพิกถอนสวนรุกขชาติโป่งสลิ บางส่วน เพื่อสร้างสำนักงานและใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงานของ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ด้วยสวนรุกขชาติโป่งสลิ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๗.๓๗๒/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๖ รายงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) เพื่อโปรดทราบถึงการเพิกถอนสวนรุกขชาติ
โป่งสลิ บางส่วน เพื่อสร้างสำนักงานและใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
กรมป่าไม้ ซึ่งตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๑๐.๑๒๐๒/๗๑๕๕ ลงวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์
และสวนรุกขชาติ กำหนดให้มีการเผยแพร่ประกาศรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ ภายใน ๓๐ วัน แต่ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เป็นไปตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอส่งสำเนา
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการเพิกถอนสวนรุกขชาติโป่งสลิ
บางส่วน เพื่อสร้างสำนักงานและใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้
มาเพื่อเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕
(เชียงใหม่) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๙

(นายชุตติเดช กมนณชุตม์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

สำเนา

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ในการเพิกถอนสวนรุกขชาติโป่งสลิ บางส่วน เพื่อสร้างสำนักงานและใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงาน
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ วรรคสาม บัญญัติว่า ในการกำหนด ขยาย หรือเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในการกำหนดพื้นที่การขยาย หรือการเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ มีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งสลิ บางส่วน ซึ่งปัจจุบันได้ถูกกำหนดให้เป็นสวนรุกขชาติโป่งสลิ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื้อที่ ๕๔๕ ไร่ เพื่อสร้างสำนักงาน และใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงานและให้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิกถอนสวนรุกขชาติโป่งสลิ บางส่วน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการให้เพิกถอนพื้นที่สวนรุกขชาติโป่งสลิ บางส่วน ในท้องที่ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า ในการกำหนด ขยาย หรือเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้กำหนด ดังนั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินการในการเพิกถอนสวนรุกขชาติโป่งสลิ บางส่วน เพื่อสร้างสำนักงานและใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงาน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ดังนี้

๑. กรณี...

๑. กรณีผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


๒. กรณีประชาชน รับฟังความคิดเห็นผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th และทางเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) ทางเว็บไซต์ www.dnp๑๕.com ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม) ชูติเดช กมนณชุนต์
(นายชูติเดช กมนณชุนต์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ